

# ชาวเดิมบางนางบวช..รวมพลัง

## กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล รายได้สร้างบ้านคนยากไร้



บ้าน คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่อาศัย แต่คนไทยจำนวนมากที่ประสบปัญหาคุณภาพชีวิต บางรายมีอาชีพหาเช้ากินค่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพซึ่งการสร้างบ้านพักอาศัยที่มั่นคง ทาวน์ให้คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นเรื่องยากที่จะสร้างบ้านเองได้ ซึ่งบางรายได้ถวายฎีกาถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เหล่านี้เสมอมา

ด้วยเหตุนี้ นายมนัส อ้วนทอง นายอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงพระราชภาระที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการ "คนเดิมบาง ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (ทอดผ้าป่าขยะ)" ขึ้นตามโครงการ "คนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" ภายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ในการดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักคุณค่าของขยะรีไซเคิล จึงให้ทุกตำบลรวบรวมขยะ จัดเป็นการทอดผ้าป่าขยะของประชาชนทุกตำบล



14 ตำบล จำนวนกว่า 300 คัน ซึ่งขยะที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาล มาทั่วพื้นที่ทอดผ้าป่าขยะ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ซึ่งในพิธีมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับส่วนราชการ ร่วมบริจาควัสดุ อุปกรณ์สำหรับก่อสร้างบ้าน โดยพระครูสิริสิกขการ เจ้าอาวาสวัดเขาเงิน ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ในเรื่องของขยะแก่ผู้ร่วมพิธี

นายมนัส กล่าวว่า หลังจากทำพิธี  
ทอดผ้าป่าขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้

ดำเนินการคัดแยกประเภท แล้วนำขยะไป  
จำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้ทั้งหมด พร้อมด้วย  
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างบ้านที่ได้รับบริจาค มอบ  
ให้กับกำนันทุกตำบล ไปเริ่มดำเนินการก่อสร้าง  
จำนวน 14 หลัง เพื่อนำไปสร้างบ้านให้แก่ครัว  
เรือนยากจนที่ได้รับคัดเลือก และในอีก 4 เดือน  
ข้างหน้านี้ ก็วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็น  
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา  
ที่ชาวอำเภอเดิมบางนางบวช จะได้เห็นถึงผล  
สัมฤทธิ์ของโครงการฯ ขยะซึ่งเป็นสิ่งไร้ค่าแต่

สามารถกลับกลายเป็นบ้านที่มีทั้งความรัก  
ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อของ  
ชาวอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ร่วมแรงร่วมใจ  
กันทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน และจะทำ  
พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนดังกล่าว  
นับเป็นมหากุศลยิ่งที่ชาวเดิมบางนางบวชได้  
ถวายแด่องค์พ่อหลวงของพวกเราชาวไทย

นายอำเภอเดิมบางนางบวช เปิด  
เผยเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย  
ทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะ  
ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน นักธุรกิจ ประชาชน  
และโครงการนี้จะทำอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย  
โอกาสให้ผู้ยากไร้รายต่อไป และในส่วนของ  
การก่อสร้างนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่  
บาทเดียว เพราะช่างที่มาสร้างบ้านนั้นไม่มี  
ใครรับค่าแรง เพราะมาด้วยใจต้องการทำเพื่อ  
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ  
พระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดินของพวกเรา  
ชาวไทยทุกคน.

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก